

Số: 49

Ngày 18/12/2023

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin Văn bản pháp luật mới số 49 xin giới thiệu một số nội dung sau:

- Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, theo đó, sẽ bỏ phần thi tin học khi tuyển dụng viên chức.
- Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
- Nghị định số 88/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định từ ngày 11/12/2023, cơ sở kinh doanh dược phải thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc, thông báo mức giá theo quy định của pháp luật.
- Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí và Cục Xuất bản, In và Phát hành.
- Bản tin tuần này giới thiệu đến các đơn vị 02 dự thảo: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá; Thông tư quy định thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, vật tư y tế trong khám chữa chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị.

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. BỎ PHẦN THI TIN HỌC KHI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Nghị định 85/2023/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi và bỏ phần thi tin học khi tuyển dụng viên chức. Cụ thể: Vòng 1, thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi gồm 02 phần: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; thời gian thi 60 phút; Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc lựa chọn 01 ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian thi 30 phút. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng lựa chọn một trong ba hình thức thi: vấn đáp hoặc thực hành hoặc viết. Trường hợp lựa chọn hình thức thi viết thì được lựa chọn một trong ba hình thức: Trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Nội dung thi: Kiểm tra kiến

thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Về thời gian: Nghị định quy định thi vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi); viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm (vấn đáp, thực hành, viết) là 100 điểm. Căn cứ vào nhu cầu và đặc thù của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định yêu cầu cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi vòng 2 quy định tại khoản này.

Trường hợp tổ chức thi ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ; nếu đạt kết quả thì được coi là đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ. Viên chức được miễn thi ngoại ngữ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định cụ thể tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 07/12/2023.

2. TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐƯỢC XÉT TẶNG DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Gia đình được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cần đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ

hội theo quy định; tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương; thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình; thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới... Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

Theo đó, Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" gồm có: Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến người dân; biên bản họp bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Trình tự xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" như sau: Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình; tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng để lấy ý kiến người dân trong 10 ngày; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2024.

3. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH TRONG KÊ KHAI GIÁ THUỐC

Ngày 11/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Theo đó, ngoài việc được thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật, từ ngày 11/12/2023, cơ sở kinh doanh dược có các trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc, thông báo mức giá theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ kê khai, kê khai lại giá thuốc; không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại; trong 30 ngày kể từ ngày có văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, cơ sở phải có văn bản phản hồi báo cáo về mức giá kê khai phù hợp với mặt bằng giá kê khai của mặt hàng tương tự trên thị trường hoặc phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại phù hợp theo ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về giá thuốc...

4. GIẢM THỜI HẠN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH CƠ SỞ VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 12/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, thời hạn cấp, gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như sau: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận và gửi bản sao Giấy chứng nhận đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gia hạn Giấy chứng nhận và gửi bản sao Giấy chứng nhận đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh; quản lý, đình chỉ, chấm dứt hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam có trụ sở tại địa phương; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan quản lý cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động do cơ sở văn hóa nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam tổ chức tại địa phương; trước ngày 05/12 hằng năm, tổng hợp và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo bằng văn bản theo quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước về tình hình và kết quả hoạt động trong năm tính đến hết ngày 30/11 của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2023.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

Ngày 13/12/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 36/2023/TT-BGTVT ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Theo đó, Quy chuẩn 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT không áp

dụng đối với các loại xe: Các loại xe nêu tại TCVN 13219:2020 (ISO 7132:2003) Máy làm đất - Xe tự đổ - Thuật ngữ và đặc tính kỹ thuật trong thương mại; xe ô tô điện (ô tô chỉ sử dụng điện làm nguồn động lực); xe ô tô SXMLR để xuất khẩu.

Bổ sung nội dung về xe Hybrid điện nạp điện ngoài và xe Hybrid điện không nạp điện ngoài như sau: Xe Hybrid điện nạp điện ngoài (Off-Vehicle charging - Hybrid electric vehicles (OVC-HEV) hoặc Plug-in Hybrid electric vehicle (PHEV)) là

xe Hybrid điện có khả năng nạp điện được từ nguồn điện bên ngoài; xe Hybrid điện không nạp điện ngoài (Not Off-Vehicle charging - Hybrid electric vehicles, NOVC-HEV) là xe Hybrid điện không có khả năng nạp điện được từ nguồn điện bên ngoài.

Đối với xe khối lượng chuẩn cao lắp động cơ xăng hoặc xe khối lượng chuẩn thấp: mẫu thử là xe hoàn chỉnh. Đối với các loại xe khối lượng chuẩn cao lắp động cơ cháy cưỡng bức sử dụng nhiên liệu khí hoặc động cơ cháy do nén: mẫu thử là động cơ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2024.

6. QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Ngày 06/12/2023, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng gồm có: Tiêu chuẩn và phân loại khám sức khỏe; khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; quản lý và kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị; khám sức khỏe tuyển sinh quân sự; khám sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ; tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong khám sức khỏe. cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc Bệnh viện đa khoa cấp huyện; giám sát của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Nội dung sơ tuyển sức khỏe gồm có: Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình; phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng; những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Quy trình sơ tuyển sức khỏe như sau: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý; tổ chức sơ tuyển sức khỏe; hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự; tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/01/2024.

7. 48 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA BỘ NỘI VỤ

Ngày 14/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1006/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Bộ Nội vụ công bố 48 thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ như sau:

43 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo: Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung; thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; thủ tục đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc...

05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ: Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội; thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội; thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ; thủ tục hội tự giải thể; thủ tục tự giải thể quỹ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/12/2023.

8. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BÁO CHÍ

Ngày 13/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2435/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Theo đó, Cục Báo chí là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực

thi pháp luật trong lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử, bao gồm: báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, bản tin thông tấn, bản tin, đặc san.

Cục Báo chí có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng; thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép nhập khẩu báo chí in cho các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; trình Bộ trưởng quyết định đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử; thu hồi, tịch thu, tiêu hủy: Sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí được thực hiện bằng phương tiện in, sản phẩm được sản xuất để phát hành đến bạn đọc có chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử; thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh

vực báo chí in, báo chí điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép xuất bản phụ trương, mở chuyên trang của báo chí điện tử, xuất bản đặc san; thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông theo phân công của Bộ trưởng...

Cục Báo chí có 04 phòng và Trung tâm Lưu trữ dữ liệu truyền thông số quốc gia. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục do Cục trưởng quyết định. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2023.

9. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Ngày 13/12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in (bao gồm cả in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) và phát hành xuất bản phẩm.

Cục Xuất bản, In và Phát hành có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh

vực xuất bản, in và phát hành; trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án về xuất bản, in và phát hành, các biện pháp phòng, chống in lậu, in giả, in nói bậy trái phép xuất bản phẩm, các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng cấp, cấp đổi, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản; tham mưu giúp Bộ trưởng về việc chấp thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản; có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó tổng giám đốc (phó giám đốc), phó tổng biên tập nhà xuất bản; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tiếp công dân và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành; cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài theo quy định của pháp luật; quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy và ban hành các văn bản xử lý xuất bản phẩm vi phạm theo quy định pháp luật...

Cục Xuất bản, In và Phát hành có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. Về cơ cấu tổ chức, Cục có 04 phòng Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

các phòng và mối quan hệ công tác giữa các phòng do Cục trưởng quy

định. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/12/2023.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

1. ĐỀ XUẤT PHẠT TIỀN TỪ 5-10 TRIỆU ĐỒNG ĐỐI VỚI HÀNH VI BÁN CAO HƠN GIÁ NIÊM YẾT CỦA HÀNG HÓA

Đây là một trong những đề xuất được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, đăng tải thông tin vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá gồm quản lý, điều tiết giá và thẩm định giá.

Theo dự thảo, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, điều tiết giá gồm các vi phạm về: công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ do tổ chức, cá nhân tự định giá trong trường hợp phải kê khai; thực hiện các biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá; báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu về giá; lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ; định giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với quy định; hiệp thương giá; kê khai giá hàng hóa, dịch vụ; niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra... Cụ thể, hành vi không niêm yết giá, niêm yết không rõ ràng gây nhầm lẫn hoặc niêm yết không đúng giá bị phạt tiền từ

500.000đ đến 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá, kê khai giá. Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh/kinh doanh có điều kiện...

Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Tài chính để lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan và Nhân dân trước khi hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xem xét, ban hành.

2. ĐỀ XUẤT NGƯỜI BỆNH TỰ MUA THUỐC NGOÀI ĐƯỢC THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

Bộ Y tế xây dựng dự thảo Thông tư quy định thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thông tư này quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế và trong các trường hợp khác ngoài quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp

thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thể bảo hiểm y tế hoặc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp khi đủ điều kiện sau: thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh được chẩn đoán, kê đơn và chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng tại thời điểm sử dụng hoạt chất thuốc, vật tư y tế không sẵn có tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế khi mua tại nhà thuốc bệnh viện hoặc đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế (đáp ứng các điều kiện quy định).

Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện đấu thầu mua sắm

theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh. Trường hợp, cơ sở khám chữa bệnh không có đủ thuốc cung ứng, cơ sở khám chữa bệnh cần chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh có đủ điều kiện cung cấp thuốc, vật tư cho người bệnh. Trường hợp cơ sở khám bệnh chữa bệnh không có đủ thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người bệnh vì lý do chủ quan của cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám bệnh chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế và quy định pháp luật về đấu thầu...

Hiện dự thảo đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ Y tế để lấy ý kiến bộ, ngành, đơn vị có liên quan và Nhân dân để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Trường hợp nào được tuyển dụng vào viên chức không phải tập sự?

Trả lời: Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/12/2023 quy định các trường hợp được tuyển dụng vào viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được bố trí làm công việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo và theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ

của công việc trước đây đã đảm nhiệm;

b) Thời gian công tác làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục thì được cộng dồn), bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đáp ứng điều kiện tại điểm a nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm b thì thời gian đã công tác được trừ vào thời gian tập sự theo quy định.

Đối với các trường hợp không phải thực hiện chế độ tập sự được hưởng 100% tiền lương và các loại phụ cấp (nếu có). Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.

2. Hỏi: *Xin hỏi, trường hợp tập sự nhưng có bằng cấp cao hơn so với yêu cầu của vị trí tuyển dụng thì mức lương được xét như thế nào?*

Trả lời: Theo khoản 13 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/12/2023 quy định trường hợp người tập sự có bằng tốt nghiệp ở trình độ đào tạo cao hơn so với yêu cầu về trình độ đào tạo của vị trí việc làm tuyển dụng thì mỗi mức trình độ đào tạo cao hơn được cộng thêm 01 bậc lương và được hưởng 85% hệ số lương ở bậc được xếp. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

3. Hỏi: *Thời gian đi biệt phái đối với viên chức?*

Trả lời: Theo khoản 15 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/12/2023 quy định thời gian biệt phái viên chức không quá 03 năm.

4. Hỏi: *Thứ tự ưu tiên đối với việc xác định viên chức trúng tuyển xét thăng hạng khi số lượng xét nhiều hơn chỉ tiêu?*

Trả lời: Theo khoản 20 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/12/2023 quy định trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức

dự xét thăng hạng nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Viên chức là nữ;

- Viên chức là người dân tộc thiểu số;

- Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);

- Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn./.